



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ ฉบับประจำวันที ๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ยื่น กยน.ดิ่งนักวิชาการไทยวิจัยน้ำท่วม



ยื่น กยน.ดิ่งนักวิชาการไทยวิจัยน้ำท่วม

ทปอ.เสนอต้องมีผู้เชี่ยวชาญในประเทศ ซึ่งบฯ ชาติไม่ควรไหลออกนอก

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมวิชาการเรื่องบทบาทของมหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการและป้องกันภัยพิบัติของชาติแบบบูรณาการว่ามหาอุทกภัยในปี 2554 ทำให้ประเทศเกิดความเสียหายจำนวนมาก ทั้งยังมี ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นตลอดทั้งจากสภาพความเปลี่ยนแปลงของ ธรรมชาติและน้ำมีมนุษยภัย ทปอ.จึงได้แบ่งกลุ่มนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ ศึกษาถึงผลกระทบของภัยพิบัติออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม การกัดเซาะชายฝั่ง พายุวาตภัย หมอกควัน และ

สตอมเลิร์ท ทั้งนี้ จากการหารือกับนายปลอด-ประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะประธาน คณะกรรมการบริหารน้ำและอุทกภัย (กบอ.) และคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย 3.5 แสนล้านบาท รมว.วิทยาศาสตร์ฯ พร้อมให้การสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์นักวิชาการของมหาวิทยาลัยไทย

รองประธาน ทปอ. กล่าวต่อว่า จากการหารือดังกล่าว ตนในฐานะรองประธาน ทปอ. จะขอให้มีการประชุม ทปอ. วิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องการทำวิจัยดังกล่าวและทำหนังสือด่วนในนาม ทปอ.ถึงรมว.วิทยาศาสตร์ฯ เพื่อขอให้รัฐบาลพิจารณาความเป็นไปได้ในการอนุมัติงบฯของ กยน. วงเงิน 3.5 แสนล้านบาทดังกล่าว เนื่องจากประเทศไทยมีนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถกระจายอยู่ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและเรื่องภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ำท่วมก็เป็นเรื่องของชาติ ทั้งงบบางก็ เป็นของประเทศชาติและเนื่องจากรัฐบาลเปิดโอกาส ให้ทุกประเทศทั่วโลกเสนอโครงการเข้ามาได้ ทปอ. จึงขอให้รัฐบาลมีเงื่อนไขระบุว่า ขอให้ให้นักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยไทยร่วมอยู่ในโครงการที่บรรษัทข้ามชาติจะเสนอเข้ามา หากมีนักวิชาการจะถือเป็นแต้มต่อในการคัดเลือกโครงการ โดยตนจะเสนอ ทปอ.ให้จัดกลุ่มนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากทุกมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นคณะทำงานด้านภัย พิบัติแต่ละด้าน คาดว่า ทปอ.จะเห็นชอบและคิดว่ารัฐบาลก็จะเห็นด้วย เพราะงบฯดังกล่าวเป็นภาษีประชาชน ก็ควรให้คนไทยมีส่วนร่วมวิจัยดีกว่า ให้เงินไหลออกนอกประเทศเสียหมด